

ตารางสรุปรายการโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
1	01 ความมั่นคง	010101	ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	แพลตฟอร์มระบบฐานข้อมูลพฤติกรรมอาชญากรเพื่อการสืบสวนคดีอาญา (Profiler database) ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
2	01 ความมั่นคง	010101	ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	โครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
3	01 ความมั่นคง	010101	ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	
4	01 ความมั่นคง	010101	ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยด้วยสันติวิธี	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
5	01 ความมั่นคง	010102	คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น	การเผยแพร่ และขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา	กองบัญชาการกองทัพไทย	
6	01 ความมั่นคง	010102	คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น	โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	กองทัพบก	
7	01 ความมั่นคง	010102	คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	กองทัพอากาศ	
8	01 ความมั่นคง	010102	คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับอำเภอและการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	กรมการปกครอง	
9	01 ความมั่นคง	010102	คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในโลกยุคใหม่	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
10	01 ความมั่นคง	010103	การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น	โรงเรียนพลเมือง	สถาบันพระปกเกล้า	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
11	01 ความมั่นคง	010103	การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น	โครงการ "วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนปลอดทุจริตเลือกตั้ง" (Action Research for the free from electoral fraud community)	สถาบันพระปกเกล้า	
12	01 ความมั่นคง	010103	การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น	โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้อย่างยืน : กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย”	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
13	01 ความมั่นคง	010103	การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุและรายงานการเลือกตั้งอัจฉริยะ	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
14	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาหายสาบสูญ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
15	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาหายสาบสูญ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในระดับพื้นที่	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
16	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาหายสาบสูญ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการแก้ไขปัญหาระงาต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
17	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาหายสาบสูญ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	กรมการจัดหางาน	
18	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาหายสาบสูญ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว	กรมการจัดหางาน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
19	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว	กรมการจัดหางาน	
20	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ก่อการร้าย	กองบัญชาการกองทัพไทย	
21	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	อาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
22	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้า มนุษย์ด้านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงาน และ อาสาสมัครแรงงาน เพื่อขยายการทำงานของ เครือข่ายในพื้นที่”	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
23	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ (รายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐาน แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและผู้หลบหนีเข้า เมืองทางทะเล)	กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)	
24	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวใน โรงพยาบาลชุมชน (Model Development of Long-term Rehabilitation in Secondary Care) “มินิธัญญารักษ์”	กรมการแพทย์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
25	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน	กรมการพัฒนาชุมชน	
26	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	กรมประมง	
27	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
28	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	การบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
29	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	กรมสุขภาพจิต	
30	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
31	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	กรมประมง	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
32	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	การกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
33	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์สารชีวเคมีและพิษวิทยาภาคใต้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
34	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
35	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพของด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนคู่ขนาน เขตสุขภาพที่ 10	กรมควบคุมโรค	
36	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	กองทัพบก	
37	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยระดับ มทบ.	กองทัพบก	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
38	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
39	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
40	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการการบูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
41	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการจัดทำแนวทางมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายคดีค้ามนุษย์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานและบริการ	สำนักงานอัยการสูงสุด	
42	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดีค้ามนุษย์ ทั้งในและต่างประเทศ	สำนักงานอัยการสูงสุด	
43	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานคดีค้ามนุษย์ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	สำนักงานอัยการสูงสุด	
44	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการควบคุมและเฝ้าระวังยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ที่นำเข้าไปเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
45	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	กระดานข้อมูลชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Thailand's Borders Dashboard: TBD)	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
46	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)	
47	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ในทุกช่วงวัยและกลุ่มประชากร	สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	
48	01 ความมั่นคง	010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	โครงการพัฒนาเครือข่ายขีดความสามารถในการจัดคราบน้ำมัน และเคมีภัณฑ์ในทะเล	กองทัพเรือ	
49	01 ความมั่นคง	010202	ภาคได้มีความสงบสุข ร่มเย็น	การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้	กองบัญชาการกองทัพไทย	
50	01 ความมั่นคง	010202	ภาคได้มีความสงบสุข ร่มเย็น	การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกนอกพื้นที่ จชต.	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)	
51	01 ความมั่นคง	010202	ภาคได้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการประชาสังคมร่วมใจสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)	
52	01 ความมั่นคง	010202	ภาคได้มีความสงบสุข ร่มเย็น	ยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา	
53	01 ความมั่นคง	010202	ภาคได้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานการข่าวคดีภัยความมั่นคง และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
54	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความ มั่นคงในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
55	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานอัยการสูงสุด	
56	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	เปิดโลกการศึกษานานาชาติสู่สามัญชายแดนใต้	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
57	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	
58	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อร่วมสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	
59	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโคในห่วงโซ่อุปทานในในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	
60	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เมืองผลไม้	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	
61	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการนักขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ยุทธศาสตร์ชายแดนใต้” (Strategic Area Activist)	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	
62	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	
63	01 ความมั่นคง	010202	ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	
64	01 ความมั่นคง	010301	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง	แผนงานยกระดับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปง.	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
65	01 ความมั่นคง	010301	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง	การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
66	01 ความมั่นคง	010301	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง	โครงการ “การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบในด้านความมั่นคง (Systemic Risk Analytical)”	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
67	01 ความมั่นคง	010301	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง	โครงการประเมินความเสี่ยงของไทยจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศอาเซียน และบทบาทของหน่วยข่าวในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	
68	01 ความมั่นคง	010301	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวภาคประชาชน และภาคเอกชน	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	
69	01 ความมั่นคง	010301	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์กลุ่ม หน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567)	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	
70	01 ความมั่นคง	010301	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง	โครงการยกระดับจัดทำรายงานประมาณการสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนภัยคุกคามระยะยาว และนำไปกำหนดนโยบายด้านความมั่นคง	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	
71	01 ความมั่นคง	010302	กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง	การเสริมสร้างความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศ	กองบัญชาการกองทัพไทย	
72	01 ความมั่นคง	010302	กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง	การฝึกร่วมกองทัพไทย	กองบัญชาการกองทัพไทย	
73	01 ความมั่นคง	010302	กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง	การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ	กองบัญชาการกองทัพไทย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
74	01 ความมั่นคง	010302	กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางทหาร	กองทัพอากาศ	
75	01 ความมั่นคง	010302	กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง	การเข้าใช้ช่องการสื่อสารสนับสนุนระบบบริหารราชการทั่วไป ของ กท.	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	
76	01 ความมั่นคง	010302	กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง	โครงการ “กองเรืออัจฉริยะไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนและแสดงภาพสถานการณ์ทางทะเล ระยะที่ ๑ (การสร้างต้นแบบ Data Drone พร้อมระบบสนับสนุน)”	กองทัพเรือ	
77	01 ความมั่นคง	010302	กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง	โครงการวิจัยวิศวกรรมย้อนกลับทรอปิคโด เพื่อการพึ่งพาตนเอง ในการป้องกันประเทศ	กองทัพเรือ	
78	01 ความมั่นคง	010302	กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง	โครงการวิจัยและพัฒนาาระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	กองทัพเรือ	
79	01 ความมั่นคง	010401	ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงซึ่ง	การสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อยกระดับการรับมือต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security)	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	
80	01 ความมั่นคง	010402	ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน	โครงการสืบสวนและปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
81	01 ความมั่นคง	010402	ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน	โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
82	01 ความมั่นคง	010402	ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน	การหารือด้านความมั่นคงไทย - อินโดนีเซีย (Thailand - Indonesia Security Dialogue)	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
83	01 ความมั่นคง	010501	กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและกระบวนการงานดิจิทัลด้านความมั่นคง	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
84	01 ความมั่นคง	010501	กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System : GIS) เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างของ กองทัพเรือ	กองทัพเรือ	
85	02 การต่างประเทศ	020201	ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น	โครงการการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ระหว่างประเทศ ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระดับอนุภูมิภาคและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
86	02 การต่างประเทศ	020201	ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น	โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะตลาด RCEP เปิดโอกาสอาหารแห่งอนาคต"	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	
87	02 การต่างประเทศ	020201	ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น	โครงการส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global)	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
88	02 การต่างประเทศ	020201	ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น	การส่งเสริมโอกาสการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ในบริบทความปกติใหม่ (New Normal)	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	
89	02 การต่างประเทศ	020201	ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น	โครงการระเบียบเศรษฐกิจนวัตกรรมภูมิภาคด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	
90	02 การต่างประเทศ	020201	ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น	ประชาคมข่าวกรองทางการค้าเพื่อรองรับมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Trade Intelligence for Green Growth)	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
91	02 การต่างประเทศ	020202	ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	โครงการ “ภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy)”	กรมองค์การระหว่างประเทศ	
92	02 การต่างประเทศ	020202	ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แบบผสม แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	
93	02 การต่างประเทศ	020202	ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
94	02 การต่างประเทศ	020301	ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
95	02 การต่างประเทศ	020301	ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในกรอบพหุภาคี	กรมองค์การระหว่างประเทศ	
96	02 การต่างประเทศ	020301	ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น	โครงการ “การจัดการประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสการเป็นประธานสมาคม ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย”	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
97	02 การต่างประเทศ	020301	ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะต่อการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศในข้อบทการแข่งขันทางการค้า	สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	
98	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	โครงการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทย”	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
99	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	โครงการโซน 4 ทวีป	กรมศิลปากร	
100	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	โครงการการรณรงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	กรมองค์การระหว่างประเทศ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
101	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	กรมการศาสนา	
102	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	พลิกโฉมภาพลักษณ์ (rebranding) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทย	กรมสารนิเทศ	
103	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	โครงการ “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale)”	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	
104	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	ผลักดันมวยไทยให้ได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์	กรมสารนิเทศ	
105	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
106	02 การต่างประเทศ	020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	โครงการจัดทำข้อเสนอและขับเคลื่อนกัญชาไทยให้เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและมวลมนุษยชาติ (UNESCO)	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
107	02 การต่างประเทศ	020501	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น	โครงการเปิดโลกทัศน์เยาวชน เพื่อสร้างคนสร้างประเทศ	กรมสารนิเทศ	
108	02 การต่างประเทศ	020501	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต (e-Protocol)	กรมพิธีการทูต	
109	02 การต่างประเทศ	020501	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น	จัดทำระบบฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ	กรมการกงสุล	
110	03 การเกษตร	030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)	กรมการข้าว	
111	03 การเกษตร	030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณค่าและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น	กรมปศุสัตว์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
112	03 การเกษตร	030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	กรมหม่อนไหม	
113	03 การเกษตร	030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ (ด้านหม่อนไหม)	กรมหม่อนไหม	
114	03 การเกษตร	030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis) ด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อการอนุรักษ์ และความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนภาคเหนือตอนบน”	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
115	03 การเกษตร	030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
116	03 การเกษตร	030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	กรมส่งเสริมการเกษตร	
117	03 การเกษตร	030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองอีสานสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน”	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
118	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย	กรมการค้าต่างประเทศ	
119	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	กรมการข้าว	
120	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	กรมการข้าว	
121	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	จัดทำฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	กรมพัฒนาที่ดิน	
122	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพผลไม้ส่งออกไปจีน	กรมวิชาการเกษตร	
123	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	กรมปศุสัตว์	
124	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
125	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่)	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
126	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานหม่อนไหม	กรมหม่อนไหม	
127	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
128	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
129	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)	กรมประมง	
130	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	กรมประมง	
131	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและยกระดับกลุ่มเกษตรกรปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
132	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
133	03 การเกษตร	030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	
134	03 การเกษตร	030202	ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น	ยกระดับคุณภาพความปลอดภัย มาตรฐาน ความมั่นคงของอาหารท้องถิ่นอีสาน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
135	03 การเกษตร	030202	ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น	โครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน □	การยางแห่งประเทศไทย	
136	03 การเกษตร	030202	ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น	แพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และสอบกลับได้ สำหรับพืชผักและผลไม้ที่มีคุณภาพปลอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
137	03 การเกษตร	030202	ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น	โครงการยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมสับปะรดด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีแบบเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าการปลูกสับปะรด	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
138	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	กรมการข้าว	
139	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หมอนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG	กรมหม่อนไหม	
140	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	กรมวิชาการเกษตร	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
141	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรเพื่อการผลิตพืชผักสมุนไพรเมียม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
142	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) (ต่อเนื่องกับโครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชันและส่วนผสมอาหารฟังก์ชัน (Functional Food and Functional Ingredient)	สถาบันอาหาร	
143	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
144	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตปาล์มน้ำมันและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดชลบุรีอย่างครบวงจรและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจสีเขียว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
145	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการ “ยกระดับสมุนไพรและผักพื้นบ้านล้านนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
146	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	กรมประมง	
147	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
148	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านสมุนไพรและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
149	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สินค้าพรีเมียม	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
150	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	รูปแบบการจัดการของฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมขนาดเล็กที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
151	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	การเพิ่มมูลค่านมโค ด้วยกระบวนการเลี้ยงแบบธรรมชาติที่สามารถเพิ่มสารเมลาโทนินในนมโคธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
152	03 การเกษตร	030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	สร้างอัตลักษณ์วัสดุเพาะปลูกจากวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งและวัสดุพื้นถิ่น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
153	03 การเกษตร	030302	วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำบล เพิ่มขึ้น	(โครงการสำคัญ2567) การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตเกษตรอินทรีย์และกำลังคน Young Smart Farmer ด้วยองค์ความรู้มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ทำนายแก่ 10 ตำบลต้นแบบ BCG-Organic ของจังหวัดราชบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	
154	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมศักยภาพการให้บริการอาคารนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานการที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
155	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยสารสกัดพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐาน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
156	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในระดับภูมิภาค	กรมการค้าต่างประเทศ	
157	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
158	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
159	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกสุขภาพสู่ตลาดเชิงพาณิชย์	สถาบันอาหาร	
160	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าตลอดโซ่คุณค่าของข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
161	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	กรมประมง	
162	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปผลโกโก้สู่ผลิตภัณฑ์สำหรับการขายเชิงพาณิชย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
163	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างรากฐานของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปขนาดกลางขนาดย่อมไทยสู่ตลาดโลก ประจำปี พ.ศ. 2567	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
164	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้นวัตกรรม	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
165	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการตลาดข้าวไทยในตลาดโลก	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
166	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการการพัฒนาเครื่องตีคอมบูชาจากข้าวเหนียวกำลังานนา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
167	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากผลผลิตเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
168	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งวงมะพร้าวด้วยการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนผงจากหนอนผึ้งวงมะพร้าว	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
169	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการ “การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะ และปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโค “นิลอุบล” เป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
170	03 การเกษตร	030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นสินค้าพรีเมียมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
171	03 การเกษตร	030501	สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
172	03 การเกษตร	030501	สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	กรมการข้าว	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
173	03 การเกษตร	030501	สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	กรมวิชาการเกษตร	
174	03 การเกษตร	030501	สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกระบือด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
175	03 การเกษตร	030501	สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงผึ้งอัจฉริยะและลดการใช้สารเคมีเพื่อการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพสูง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
176	03 การเกษตร	030501	สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางเกษตรอัจฉริยะ (ASP)	กรมส่งเสริมการเกษตร	
177	03 การเกษตร	030502	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร	กรมการข้าว	
178	03 การเกษตร	030502	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
179	03 การเกษตร	030502	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	กรมประมง	
180	03 การเกษตร	030502	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มมูลค่าและประเมินศักยภาพผลผลิตอ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายมัลติสเปกตรัม	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	
181	03 การเกษตร	030502	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	
182	03 การเกษตร	030502	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่มหาอำนาจทางการเกษตรของโลก	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	
183	03 การเกษตร	030502	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	การพัฒนาระบบแผนการจัดส่งสินค้าการเกษตรอัจฉริยะ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
184	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	การพัฒนาเชิงนวัตกรรมระบบนิเวศพืชทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโกโก้ไทยสู่สากล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
185	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมพัฒนาที่ดิน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
186	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	การจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกำหนดมาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่	กรมพัฒนาที่ดิน	
187	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	กรมพัฒนาที่ดิน	
188	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ที่ถูกร้างให้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
189	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
190	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข85 และ กข87 เพื่อทดแทนพืชอาหารสัตว์	กรมการข้าว	
191	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตทุเรียนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	กรมวิชาการเกษตร	
192	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
193	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
194	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
195	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	กรมประมง	
196	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	กรมประมง	
197	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ในชุมชน	กรมปศุสัตว์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
198	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร)	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
199	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	
200	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
201	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
202	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
203	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้การนำพลังงานรังสีอาทิตย์มาใช้ในงานเกษตรกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สอดคล้องกับ ศจพ.
204	03 การเกษตร	030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	ระบบเกษตรแม่นยำสูงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทุเรียนคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในจังหวัดยะลา	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
205	03 การเกษตร	030602	สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
206	03 การเกษตร	030602	สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
207	03 การเกษตร	030602	สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี)	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
208	03 การเกษตร	030602	สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
209	03 การเกษตร	030602	สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
210	03 การเกษตร	030602	สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	กรมส่งเสริมการเกษตร	
211	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (Bio Thailand) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพมูลค่าสูง	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
212	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมี นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป้าหมาย “น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ดูดซับอุปทานน้ำมันปาล์มส่วนเกินในระยะเปลี่ยนผ่าน (transition) สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
213	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจ BCG	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
214	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	การวิเคราะห์ทดสอบทางด้านแพลนต์เบสหรือโปรตีนทางเลือก (Plant-Based Meat (PBM) หรือ Alternative Proteins) ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง ให้แก่ภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ตามมาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
215	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการบูรณาการ ความร่วมมือหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
216	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงจากจุลินทรีย์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพภายใต้ BCG Model	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
217	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	การพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตอาหารเพื่ออนาคตจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่การผลิต	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
218	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างชุมชนต้นแบบเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไบโอดีและเฝ้าชนอ้อย	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	
219	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างแพลตฟอร์มสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการวัตถุดิบชีวมวลจากอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	
220	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการ “ระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบชีวภาพ ปีที่ 2”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
221	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนามาตรการและกลไกสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจจุลินทรีย์	สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
222	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากกัญชง กัญชา กระท่อมและสมุนไพรเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
223	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040201	อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
224	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040201	อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	เซลล์ภูมิคุ้มกันรักษาสำหรับโรคมะเร็งและเซลล์บำบัดรักษาเพื่อสุขภาพและความงาม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
225	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040201	อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	การต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยด้านเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงเพื่อเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
226	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040201	อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	การพัฒนากระบวนการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตยาในประเทศ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
227	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040201	อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	ศูนย์กลางประมวลผลข้อมูลจีโนมสนับสนุนการแพทย์แม่นยำ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
228	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040201	อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	การสร้างศักยภาพแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดสำคัญในมนุษย์และสัตว์	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
229	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040301	อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
230	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040301	อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคนิคการตรวจวัดเอกลักษณ์ของสารสำคัญแม่นยำสูงด้วยเทคนิคตรวจวัดสัญญาณรามานสำหรับประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ อาหารการเกษตร และความมั่นคง	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
231	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040301	อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
232	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040301	อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
233	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040302	ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น	โครงการ Southern Metaversity เพื่อการยกระดับผู้ประกอบการและการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลสู่การแข่งขันบนธุรกิจโลกเสมือนเมตาเวิร์ส	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
234	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040302	ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น	โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูล (Data) เพื่อการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
235	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040401	ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่	โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอุตะเภา	สถาบันการบินพลเรือน	
236	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040402	ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)	โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วนอากาศยาน	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)	
237	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040501	อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการ “ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความมั่นคง ”	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
238	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040501	อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	โครงการ “ ศูนย์บริการครบวงจรอุตสาหกรรมความมั่นคง ”	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
239	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040502	การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการ “ อุตสาหกรรมความมั่นคงไทยสู่สากล ”	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
240	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040601	แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
241	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040601	แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
242	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040601	แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (D-Workforce)	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
243	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040601	แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	พัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 (Essential Skills Online Training)	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
244	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040601	แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การจัดทำทะเบียนศิลปิน บุคลากร แรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
245	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040601	แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพในระบบนิเวศอุตสาหกรรม	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
246	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040601	แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	โครงการประเมินความต้องการทักษะแรงงาน ศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมบริการคุณค่าสูงและพัฒนาต้นแบบความร่วมมือการพัฒนาทักษะสมรรถนะของแรงงาน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
247	04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	040602	ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่มือเหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twins for Metaverse)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
248	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	TH-CN Gastronomy Standard Tourism เชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจไทย-จีน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
249	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรือจมให้เป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	กรมศิลปากร	
250	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	กรมการพัฒนาชุมชน	
251	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	กรมหม่อนไหม	
252	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนนกออกแบบเพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย และเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
253	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	การพัฒนาทุนมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลพบุรี	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
254	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Nongkhai Sports Tourism)	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
255	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาและการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและยั่งยืน	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
256	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีทุ่งนา พาเที่ยวชุมชน	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
257	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	งานมหกรรมวัฒนธรรมไทยผ้าทออีสาน “งามศิลป์ถิ่นภูษา”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
258	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	หมอลำเฟสตีวีล มหานครขอนแก่น เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
259	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “เที่ยวเมืองสกล ถนนผ้าคราม (Kram Sakon Street Festival 2023)”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
260	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “มหกรรมเมืองแห่งขุนเขา ศิลปะแห่งศรัทธา สีสันแห่งชาติพันธุ์ ตะวันตกสุดแดนสยาม”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
261	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีแห่เทียนทางน้ำ มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
262	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
263	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก “มหัศจรรย์วัฒนธรรมผ่านกำแพง”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
264	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดปราจีนบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
265	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม “เส้นทางตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย 8 จังหวัดล้านนา”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
266	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการความเป็นเลิศด้านอาหารไทย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
267	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	“โครงการมหรหรรษล้านนาชาติ”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
268	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	พัฒนาผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ปทุมธานี ภูเขาปทุมภรณ์	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
269	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “มหัศจรรย์กลุ่มชาติพันธุ์มุกดาหาร”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
270	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นตามสีสันแห่ง ล้านนา (The color of Lanna: The way of life)”	สำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	
271	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
272	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ส่งเสริมและยกระดับเทศกาลประเพณี สงกรานต์ บ้านหนองขาว “ผ้าขาวม้าร้อยสี สืบสานประเพณี สู่วิถีชุมชน”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
273	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	มหรหรรษสายน้ำแห่งชีวิต สายธารแห่งวัฒนธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
274	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	สถิติเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ และตอบตัวชี้วัดเฉพาะสำหรับ วัฒนธรรมในวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thematic Indicators for cultural in the 2030 sustainable development) ขององค์การ UNESCO	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
275	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “Road Show กระตุ้นการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงข้ามภาค”	สำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
276	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	“ส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด และยกระดับการท่องเที่ยว เชิงคุณค่า กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
277	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ดอยช้าง-ดอยวาวี-ดอยลิไซ"	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
278	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
279	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
280	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
281	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “คนทำเทียน” ในเขตเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
282	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการบูรณาการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับเพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรรค์ บนถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพมหานคร (ย่านบางรัก, ย่านสัมพันธวงศ์, ย่านพระนคร)	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
283	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Street Food Gastronomy) เชิงสร้างสรรค์ด้วยผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมตามแนวคิด Chef Table ในกลุ่มจังหวัดแอคทีฟ ปีท (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
284	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาปราสาทชุมชนรุ่นใหม่และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น”	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
285	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “การพัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา”	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
286	05 การท่องเที่ยว	050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	
287	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ (Sense of Rattanakosin)	กรมการท่องเที่ยว	
288	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี	กรมทรัพยากรธรณี	
289	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม และบรรยากาศเมืองที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
290	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ไทยสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network)”	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	
291	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “การพัฒนาย่านการค้าเมืองเก่านครราชสีมา เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตกรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่น: จอมพลถนอมวิบูลย์พัฒนาธรรม”	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
292	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
293	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เพื่อการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
294	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมนำความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	
295	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
296	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
297	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพื่อเข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
298	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
299	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของยูเนสโก	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
300	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการขับเคลื่อนและยกระดับความพร้อมของเมืองขอนแก่นให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน	
301	05 การท่องเที่ยว	050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับฐานวัฒนธรรมของเมืองและชุมชนท่องเที่ยวสร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าทอมือ สูการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติยูเนสโก	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
302	05 การท่องเที่ยว	050103	สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	โครงการ “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่การสร้างอัตลักษณ์ล้านนาสร้างสรรค์”	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
303	05 การท่องเที่ยว	050103	สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	โครงการ “การออกแบบพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนหยา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา”	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
304	05 การท่องเที่ยว	050103	สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหม่ (Innovative Food Startups) ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกินดีมีสุข (Well-being Gastronomy Tourism) สู่การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
305	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การจัดงาน Thailand Innovative Meetings Exchange (TIME) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการจัดงานประชุมนานาชาติ	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
306	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	กรมการท่องเที่ยว	
307	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กรมการท่องเที่ยว	
308	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กรมการท่องเที่ยว	
309	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	โครงการแนะนำศักยภาพ ความพร้อมในการเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ของประเทศไทยให้แก่ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (Inbound Roadshow) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กรมการท่องเที่ยว	
310	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคุณค่าสูง	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
311	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Walk Run Fun Bike @ สระแก้ว)	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
312	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	ขยายฐานตลาด และกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาดกลาง-บน	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)	
313	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	สำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	
314	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว ขนาดใหญ่	สำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	
315	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจ ชาติ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	
316	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี ประจำปี 2567	การกีฬาแห่งประเทศไทย	
317	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การแข่งขันกีฬาแห่งมวลชนระดับโลก (World Mass Participation Event) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม กีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	การกีฬาแห่งประเทศไทย	
318	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจการจัดประชุม และนิทรรศการด้วยแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ และการเข้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาเมือง ศักยภาพใหม่	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
319	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การส่งเสริมผู้ประกอบการโม้แบบมุ่งเป้าเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (4 CLUSTERS – 1 PLATFORM)	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ	
320	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การยกระดับการจัดงานเทศกาลนานาชาติเชิงธุรกิจ (International Business Festival)	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ	
321	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2027/2028 ภายใต้อาณา EXPO 2028 - Phuket, Thailand	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ	
322	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลก พ.ศ. 2572 จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
323	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การเป็นเจ้าของภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 จังหวัดอุดรธานี	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
324	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่มุ่งสู่ งานเทศกาลพืชสวนโลกระดับนานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภูมิภาค	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
325	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ในเมืองโมชไทย	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
326	05 การท่องเที่ยว	050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	การกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานแสดงสินค้าภายในประเทศระดับภูมิภาค-Regional Best Expo	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
327	05 การท่องเที่ยว	050202	การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย	โครงการ ระบบสนับสนุนการจัดเก็บและรายงานการจัดประชุมนานาชาติของโมชซิตีและเมืองรองที่มีศักยภาพ เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	
328	05 การท่องเที่ยว	050301	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ครบวงจร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
329	05 การท่องเที่ยว	050301	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น	โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
330	05 การท่องเที่ยว	050301	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาและยกระดับการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจชุมชน	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
331	05 การท่องเที่ยว	050302	อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ ไทย	ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรปลอดสารพิษ ด้วยวิถีชีวิต NEWSTART (เริ่มต้นชีวิตใหม่)	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
332	05 การท่องเที่ยว	050302	อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ ไทย	โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาพครบวงจรด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาเมืองสุขภาพอัจฉริยะ (Wellness Smart City)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
333	05 การท่องเที่ยว	050302	อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย	โครงการการประเมินแบ่งส่วนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวสุขภาพศักยภาพสูง	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
334	05 การท่องเที่ยว	050401	รายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อส่งกิจกรรมการท่องเที่ยวทางแม่น้ำ ลำคลอง และลำธาร ในพื้นที่ต้นแบบ	กรมการท่องเที่ยว	
335	05 การท่องเที่ยว	050401	รายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเรือสำราญภายในอนุภูมิภาค IMT-GT	กรมการท่องเที่ยว	
336	05 การท่องเที่ยว	050401	รายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เพิ่มขึ้น	พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำและทะเล แบบบูรณาการเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้ในเขตพื้นที่ทางน้ำและทะเล ปีงบประมาณ 2567	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
337	05 การท่องเที่ยว	050402	การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อ่าวปอสนับสนุนการท่องเที่ยว ตำบลปากคลอง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา	กรมเจ้าท่า	
338	05 การท่องเที่ยว	050402	การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ท่าเลนสนับสนุนการท่องเที่ยว ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่	กรมเจ้าท่า	
339	05 การท่องเที่ยว	050501	ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน	การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อร้อยเรียงเรื่องราวเชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียน	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
340	05 การท่องเที่ยว	050601	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ ด้วยมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในยุควิถีใหม่	กรมอนามัย	
341	05 การท่องเที่ยว	050601	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย	กรมอนามัย	
342	05 การท่องเที่ยว	050601	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	โครงการพัฒนาเมืองคุณภาพบริการท่องเที่ยว (Quality Tourism Destination)	กรมการท่องเที่ยว	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
343	05 การท่องเที่ยว	050601	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	โครงการพัฒนาคุณภาพบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม (Muslim Friendly Tourism)	กรมการท่องเที่ยว	
344	05 การท่องเที่ยว	050601	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	กรมการท่องเที่ยว	
345	05 การท่องเที่ยว	050601	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
346	05 การท่องเที่ยว	050601	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	โครงการ Smart Security Tourism	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
347	05 การท่องเที่ยว	050602	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานอาเซียน	กรมการท่องเที่ยว	
348	05 การท่องเที่ยว	050602	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	ก่อสร้างเสริมทรายป้องกันกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1	กรมเจ้าท่า	
349	05 การท่องเที่ยว	050602	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	โครงการ "การท่องเที่ยวดิจิทัล (Digital Tourism)"	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
350	05 การท่องเที่ยว	050602	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมแม่น้ำโขง นาคาวิลิ ช่วงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 2) -พระธาตุพนม อ.เมือง,ธาตุพนม จ.มุกดาหาร,นครพนม	กรมทางหลวงชนบท	
351	05 การท่องเที่ยว	050602	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) เพื่อเชื่อมโยงกับ Platform ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
352	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแคมป์และรถบ้าน (Camping and Recreational Vehicle Parks)	กรมการท่องเที่ยว	
353	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	การเพิ่มศักยภาพแก่อะไรแรม/ที่พัก และร้านอาหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
354	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	Local "SMILES" สไตล์ยั่งยืน: ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	กรมการท่องเที่ยว	
355	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบ (Green Premium)	กรมการท่องเที่ยว	
356	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	โครงการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวลดคาร์บอน (Low Carbon Tourism)	กรมการท่องเที่ยว	
357	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	โครงการ "การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสีเขียวด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change)"	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
358	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	โครงการศึกษาและสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กและห่างไกลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
359	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Green Destinations Top100) จังหวัดสุโขทัย	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
360	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	โครงการ ยกระดับความเป็นเลิศในการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยสู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
361	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	การส่งเสริมให้องค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว (Destination Management Organization: DMO) นำมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard: STMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากลมาบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
362	05 การท่องเที่ยว	050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของระบบนิเวศการท่องเที่ยวจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
363	06 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	060101	เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ	โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา	การเคหะแห่งชาติ	
364	06 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	060101	เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ	โครงการ “ การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มและการประมวลผลสมรรถนะสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังน้ำท่วมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
365	06 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	060101	เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ	โครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามลักษณะภูมินิเวศของประเทศไทย สอดรับกับการดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
366	06 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	060101	เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ	โครงการสร้างนวัตกรรมภูมิภาคและนักพัฒนาเมืองนวัตกรรม	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
367	06 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	060101	เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ	โครงการ "SMART MOBILITY คาร์แชร์ริ่งเพื่อการเดินทางในจังหวัดระยอง"	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
368	06 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	060201	เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน	โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษ สู่มืองนำอยู่อย่างยั่งยืน	กรมอนามัย	
369	06 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	060201	เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน	โครงการ “ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ”	กรมควบคุมมลพิษ	
370	06 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	060201	เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน	ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to BCG model for Three Pillars of Sustainability)	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
371	06 พื้นที่และเมืองนำ อยู่อัจฉริยะ	060202	ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม	โครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ พื้นที่ภาคกลาง ตอนล่าง	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สอดคล้องกับ ศจพ.
372	06 พื้นที่และเมืองนำ อยู่อัจฉริยะ	060202	ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม	โครงการจัดวางผังภูมินิเวศและแผนผังความ เหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศในพื้นที่ภาค กลาง เพื่อความสมดุลและยั่งยืน	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
373	06 พื้นที่และเมืองนำ อยู่อัจฉริยะ	060202	ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม	โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศการอนุรักษ์พื้นที่ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทชายหาด ในพื้นที่ภาค กลางและภาคตะวันออก	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
374	07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ ดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศลดลง	โครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและ รถไฟความเร็วสูง	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	
375	07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ ดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศลดลง	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง อิเล็กทรอนิกส์	กรมประมง	
376	07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ ดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศลดลง	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหาร จัดการขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อช่วยสนับสนุนและ ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทาง ถนนของประเทศไทย	กรมการขนส่งทางบก	
377	07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ ดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศลดลง	ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง เรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 4 จ. พระนครศรีอยุธยา	กรมเจ้าท่า	
378	07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ ดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศลดลง	ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง เรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 5 จ. พระนครศรีอยุธยา	กรมเจ้าท่า	
379	07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ ดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศลดลง	ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง เรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 6 จ. พระนครศรีอยุธยา	กรมเจ้าท่า	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
380	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	ค่าก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 7 จ. พระนครศรีอยุธยา	กรมเจ้าท่า	
381	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	ค่าก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 8 จ. พระนครศรีอยุธยา	กรมเจ้าท่า	
382	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน)	กรมทางหลวง	
383	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ	กรมทางหลวง	
384	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	โครงการก่อสร้างถนนสาย จ ฝั่งเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	กรมทางหลวงชนบท	
385	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
386	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.11 - ทล.1 อ. เมือง จ.ลำปาง	กรมทางหลวงชนบท	
387	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง (ปี 67)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	
388	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
389	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน	กรมการขนส่งทางบก	
390	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics)	กรมการขนส่งทางบก	
391	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (บางบัวทอง – บางปะอิน)	กรมทางหลวง	
392	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน) - ทางหลวงหมายเลข 32	กรมทางหลวง	
393	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนดิจิทัล ประจำปี 2567 – 2570 และประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กรมท่าอากาศยาน	
394	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	งานจ้างก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ ร่องน้ำท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง	กรมเจ้าท่า	
395	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	แผนงานพัฒนาการบริการการเดินทางอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	
396	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070103	การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น	โครงการ “การจัดทำร่างมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางรถไฟที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ เฟส 2”	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
397	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070103	การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น	มาตรการผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ	กรมการขนส่งทางราง	
398	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070103	การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น	โครงการ “การส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือขนครราชสีมาสำหรับยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
399	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070103	การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย	การรถไฟแห่งประเทศไทย	
400	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070104	การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและควบคุมการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH)	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	
401	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070104	การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH)	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	
402	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070104	การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	การพัฒนารูปแบบการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
403	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070104	การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะไร้รอยต่อสู่เมืองอัจฉริยะ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
404	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070105	ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	แพลตฟอร์มเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทางด้านการจราจร ในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของตำรวจภูธรภาค 1 (Provincial Police Region 1 Smart Traffic)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
405	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070105	ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยใช้ TSY Program: Thailand Safe Youth Program	กรมควบคุมโรค	
406	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070105	ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	โครงการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุทางถนน	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
407	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070201	การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง	โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
408	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070202	การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำโอกาสเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคริพ จังหวัดนครราชสีมา	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
409	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070202	การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 - 2580 (แผนพลังงานชาติ)”	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
410	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070202	การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	ค่าความคุมงานระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
411	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070202	การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
412	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070202	การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	ศึกษาราคาแนะนำสำหรับพัฒนาตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
413	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070203	ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า ระยะที่ 1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
414	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070203	ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
415	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070204	การปรับปรุงและพัฒนาาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด	โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมธุรกิจผู้รวบรวมโหลดภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการรวบรวมแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR and EV Load Aggregator)	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
416	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070204	การปรับปรุงและพัฒนาาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด	โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
417	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070204	การปรับปรุงและพัฒนาาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด	โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
418	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070204	การปรับปรุงและพัฒนาาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด	โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และคุณภาพไฟฟ้าระดับมาตรฐานอ้างอิงแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศไทย	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)	
419	07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	070301	ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น	ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยสู่สากล	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
420	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	
421	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	
422	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
423	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก (THAILAND SMEs Step up to Worlds Beauty Market)	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
424	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)”	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	
425	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
426	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนล้านนา สร้างมูลค่าทางการตลาด เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ราชการบริหารส่วนกลาง)	
427	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
428	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่การเติบโตในภูมิภาคอาเซียน	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
429	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Startup Thailand League)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
430	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการต้นแบบการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
431	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	โครงการ “ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
432	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080102	ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้น	ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
433	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080102	ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้น	เพิ่มศักยภาพทางการค้า SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
434	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080102	ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้น	สร้างโอกาสการตลาด เพิ่มรายได้ธุรกิจบริการไทย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
435	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080102	ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้น	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
436	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080102	ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้น	พัฒนาทักษะผู้ประกอบการสมัยใหม่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
437	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080102	ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้น	โครงการ “ยกระดับองค์ความรู้ SMEs ไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจด้วย Digital Transformation”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
438	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080201	สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น	โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 (โครงการและงบประมาณจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. โดยขณะนี้ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ซึ่งจะมีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในภายหลัง)	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	
439	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080301	มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น	เพิ่มศักยภาพการค้าด้วย e-Commerce และ Metaverse	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
440	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080301	มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น	Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
441	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080301	มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น	เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดด้วยพาณิชย์ดิจิทัล	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	
442	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080301	มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น	พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกเสมือนจริง (Metaverse) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
443	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080302	ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	โครงการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
444	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080302	ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการไทยยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
445	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080302	ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	
446	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080302	ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	ยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
447	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080302	ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	"โครงการพัฒนารูขี้อยู่และส่งเสริมการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าสู่ตลาดสากล"	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)	
448	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080303	ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	โครงการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออก SMEs ไทย	กรมการค้าต่างประเทศ	
449	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080401	อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น	MSME Open Data Gateway II	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
450	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080401	อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น	โครงการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
451	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080401	อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น	โครงการการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-based Enterprise - IBE)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
452	08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	080401	อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น	โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (National Innovation Data Access Platform)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
453	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV proving ground ระยะที่ 2	กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
454	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
455	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC และพื้นที่ในภาคตะวันออก	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
456	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	โครงการการพัฒนาแปลงต้นแบบและขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC	กรมวิชาการเกษตร	
457	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในโรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
458	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพิทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา	การประปาส่วนภูมิภาค	
459	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระยอง ภายใต้ BCG Model	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
460	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมยานไร้คนขับ ”	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
461	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ราชการบริหารส่วนกลาง)	
462	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
463	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	พัฒนาระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
464	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090102	การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
465	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090102	การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
466	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090201	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้	พัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
467	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090201	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่มีศักยภาพในภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	
468	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090202	การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น	โครงการ “เขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor of Rubber Innovation Special Economic: SECri)”	การยางแห่งประเทศไทย	
469	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090203	เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	โครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๕	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
470	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090301	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น	โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	กรมการค้าต่างประเทศ	
471	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090302	การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น	โครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	กรมธนารักษ์	
472	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090302	การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	
473	09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	090303	เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	โครงการพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองน่าอยู่และประชาชนสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	กรมอนามัย	
474	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุคทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (หอสมุดแห่งชาติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2567	กรมศิลปากร	
475	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุคทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนด้วย QR AR หรือ VR	กรมศิลปากร	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
476	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไทย: การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ	กรมศิลปากร	
477	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจดหมายเหตุเพื่อประชาชน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร	กรมศิลปากร	
478	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร	กรมศิลปากร	
479	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการศิลปะสร้างทางสุข	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	
480	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	
481	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	
482	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
483	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลงานด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการสมัชชาคุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	
484	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลงานด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	ภูมิรัฐ ภูมิธรรม สร้างต้นกล้าคนดี	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
485	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลงานด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	
486	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลงานด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	
487	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลงานด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการครอบครัวรักษวัฒนธรรมไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
488	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลงานด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
489	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลงานด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองดี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
490	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุคทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	โครงการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้	หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	
491	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100301	สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก	กรมประชาสัมพันธ์	
492	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100301	สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนา และผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	
493	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100301	สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	กรมประชาสัมพันธ์	
494	10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	100301	สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	กรมประชาสัมพันธ์	
495	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110101	ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น	โครงการการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครอบครัว	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
496	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110101	ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น	โครงการพัฒนาต่อยอด Thai Family Platform เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขสารพันปัญหาครอบครัว	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
497	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110101	ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น	โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
498	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110101	ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น	โครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
499	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110101	ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น	แพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
500	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110101	ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น	โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
501	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	กรมอนามัย	
502	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ	กรมอนามัย	
503	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตสู่การลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเพื่อเด็กปฐมวัยไทยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กรมอนามัย	
504	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการการป้องกันความพิการแต่กำเนิดของเด็กแรกเกิด	กรมอนามัย	
505	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการพัฒนาการจัดบริการแบบมีส่วนร่วม เฝ้าเยี่ยม และมีคุณภาพเพื่อสร้างรากฐานเด็กปฐมวัยสุขภาพดี	กรมอนามัย	
506	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 เพื่อคุณภาพชีวิตหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม	กรมอนามัย	
507	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ แบบบูรณาการไร้รอยต่อ 6 กระทรวง	กรมอนามัย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
508	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	กรมอนามัย	
509	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการ ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการ พัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	กรมอนามัย	
510	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	ส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
511	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	
512	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กรมสุขภาพจิต	สอดคล้องกับ ศจพ.
513	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ เยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราช	กรมสุขภาพจิต	สอดคล้องกับ ศจพ.
514	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ เยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กรมสุขภาพจิต	สอดคล้องกับ ศจพ.
515	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Change : เปลี่ยน เด็กไทยให้ Strong	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
516	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยสู่ มาตรฐานสากล	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
517	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อการมี พฤติกรรมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นและเยาวชนในยุคดิจิทัล	กรมอนามัย	
518	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อเด็กไทย สุขภาพดีตามวิถีถัดไป (Next Normal)	กรมอนามัย	
519	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย 4 H เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง	กรมอนามัย	
520	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เด็กไทยสู่การ เป็นประชากรคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	กรมอนามัย	
521	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่ม เปราะบาง : การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ สู่การ สร้างพลังทางสังคม	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่ท่อย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
522	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21”	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	
523	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการพัฒนาการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing)	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
524	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการประเมินสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
525	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการเสริมทักษะความรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ด้านพลังงานทดแทนบูรณาการร่วมกับเกษตร อัจฉริยะแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
526	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	พัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดสภาวะถดถอยจากการเรียนรู้ (learning loss)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
527	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	กรมการศาสนา	
528	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	การพัฒนาทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์ให้กับประชากรทุกช่วงวัย	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สอดคล้องกับ ศจพ.
529	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	กรมสุขภาพจิต	
530	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ podcast สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และขยายโอกาสในจังหวัดลำปางและลำพูน	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
531	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	ระบบนิเวศการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ สู่การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาตลอดชีวิตที่ยั่งยืน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
532	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
533	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการส่งเสริมเยาวชน ในการสร้างดาวเทียม CubeSat	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	สอดคล้องกับ ศจพ.
534	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการ “มหานครแห่งการเรียนรู้บนเมตาเวิร์ส (OKMDV)”	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	
535	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการพลังใจจากโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นในเขตภาคอีสานตอนบน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
536	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ จ. สกลนคร โดยการยกระดับศักยภาพเยาวชนและนักพัฒนาการเรียนรู้ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สอดคล้องกับ ศจพ.

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่ท่อย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
537	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรมด้วยกระบวนการสอนแบบท้าทายเป็นฐานร่วมกับสะเต็มศึกษา (Integrated Challenge-Based Learning and STEM Education)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สอดคล้องกับ ศจพ.
538	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
539	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
540	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
541	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110301	วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	โครงการ “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลเพื่อการศึกษา: การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis)”	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
542	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง	กรมการจัดหางาน	
543	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างงานเสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2024	กรมการจัดหางาน	
544	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการ “ศึกษา วิจัย และจัดทำระบบฐานข้อมูล ดัชนีเศรษฐกิจแรงงานและดัชนีความเชื่อมั่นด้าน แรงงานระดับภาค และระดับประเทศ”	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
545	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ Food Start up และนักศึกษา จบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาผู้ตกงาน ไม่ มีรายได้ด้วยการพัฒนาทักษะสร้างกำลังคนด้าน เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ อาหารและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในยุค วิถีใหม่เพื่อการส่งออก (Upskill-Reskill)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สอดคล้องกับ ศจพ.
546	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
547	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
548	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการ“ออกแบบการทำงานระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรให้มีประสิทธิภาพผ่านการจำลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual reality : VR) เชื่อมต่อการควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) และหุ่นยนต์ที่ใช้ในคลังสินค้า”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
549	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการ“พัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงมุ่งสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
550	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการ“ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับช่างไทยให้มีศักยภาพปรับตัวและเรียนรู้ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
551	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	สอดคล้องกับ ศจพ.

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
552	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	เตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาและบัณฑิตพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
553	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการการพัฒนาทักษะแรงงานภาคเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตและแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
554	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับ S.M.A.R.T Nurses ในศตวรรษที่ 21 (The Use of Immersive Technology to Improve the Learning Potential of S.M.A.R.T Nurses in the 21st Century)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
555	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	ก้าวสู่ชีวิตใหม่จากเรือนจำและทัณฑสถานสู่วัยแรงงานที่มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	
556	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน	กรมสุขภาพจิต	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
557	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	“การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1” (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	สอดคล้องกับ ศจพ.
558	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
559	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการการรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
560	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการสนับสนุนกำลังแรงงานให้มีทักษะอาชีพด้วยการรับรองมาตรฐานอาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
561	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	สอดคล้องกับ ศจพ.

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
562	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
563	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการ “แนวทางและรูปแบบการเพิ่มทุนพัฒนาทักษะใหม่ให้บุคลากร (reskilling) และการเพิ่มเติมพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ในความเชี่ยวชาญเดิม (upskilling) เพื่อสนับสนุนการพลิกโฉมอุตสาหกรรมและบริการอนาคตของประเทศ”	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
564	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการจัดตั้งแพลตฟอร์มอุทยานนวัตกรรมเทคโนโลยี และการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	สอดคล้องกับ ศจพ.
565	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการนำร่องบทเรียนที่ใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรในการทบทวนหรือเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมโดยใช้อุตสาหกรรมอาหารเป็นต้นแบบ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
566	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาแนวทางและส่งเสริมการเข้าถึงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ”	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
567	11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567	กรมอนามัย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
568	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในเรือนจำ	กรมอนามัย	
569	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	โครงการผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	กรมอนามัย	
570	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านสุขภาวะแบบครบวงจร	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
571	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและกระดูกสะโพกหักอย่างไร้รอยต่อและบูรณาการในพื้นที่	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
572	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	โครงการ “Learn and Earn: Happy Aging เรียนรู้และสร้างงาน เพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ”	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	สอดคล้องกับ ศจพ.
573	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมทางกายภาพผู้สูงอายุแบบพึ่งตนเองในเขตบริการสุขภาพที่ 8	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
574	11 การพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	โครงการการสร้างกิจกรรมเชิงสังคมของผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาอีสาน 20 ชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
575	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการวางแผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
576	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
577	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับวิถีชีวิตครูในศตวรรษที่ 21	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	
578	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ (O-NET, I-NET, N-NET, B-NET, V-NET)	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
579	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่าย (Easy read) สำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
580	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
581	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
582	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะของผู้เรียนด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
583	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ “NIDTEP Learning Mall”	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
584	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
585	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการ “พัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data Ecosystem เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการด้านการศึกษาของประเทศไทย”	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
586	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย : ระยะที่ 2	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
587	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อศิษย์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
588	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบบูรณาการ โดยใช้ STEM ศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนชายขอบจังหวัดเชียงราย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
589	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัด เชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 ปีที่สอง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
590	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชา และบริบทพื้นที่ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
591	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	พัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Classroom Simulation)	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	
592	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	การพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	
593	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการการเชื่อมต่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะภาษาไทย จากระดับชั้นอนุบาล 3 สู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยนวัตกรรม ทักษะ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
594	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูวิทยากรแกนนำ และครูเครือข่าย สควค. ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	
595	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการขยายเครือข่ายการพัฒนาทักษะครูสอนไม่ตรงสาขาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
596	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการกระบวนการวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
597	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
598	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการสร้างครูนวัตกรรมทางสังคม ต่อยอดภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่านครเขลางค์ เพื่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านความรู้ Hard Skills และทักษะทางอารมณ์ Soft Skills	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
599	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการสอนของครูกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
600	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	พัฒนาระบบประเมินทักษะเมตาคognition ผ่านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนไทย	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา	
601	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
602	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและมีงานทำ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
603	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้วยการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competence-Based Education : CBE) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
604	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	
605	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการ "การพัฒนาระบบคิดและทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21"	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
606	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
607	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
608	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality สู่โลกเสมือนกับการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด (Metaverse)	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
609	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
610	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	(โครงการสำคัญ 2567) การพัฒนาสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	
611	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาคนไทยสำหรับโลกยุคใหม่: การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของผู้เรียนทุกช่วงวัยสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
612	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
613	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
614	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้และสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)	
615	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	67. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามพหุปัญญาของผู้เรียน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
616	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	พัฒนาครูเสมือนจริงผู้นำต้นแบบด้านพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา (Virtual Influencers)	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
617	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	โครงการห้องเรียนกีฬา	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
618	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของชาติ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
619	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	คุณภาพการบูรณาการข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาเชื่อมโยงการจัดการศึกษาภายใต้ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
620	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนอาชีวศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
621	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	เสริมสร้างพหุปัญญาภายใต้ระบบนิเวศการศึกษาบนฐานข้อมูลระดับพื้นที่	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
622	12 การพัฒนาการเรียนรู้	120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	การพัฒนาความสามารถของครูในการนำพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	
623	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับเขตสุขภาพ/สาธารณสุขจังหวัดและโรงเรียนในสังกัด สทฐ./กทม.)	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
624	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการ “ไทยรอบรู้” (Health Literate Thailand)	กรมอนามัย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
625	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการสร้างสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก (Oral health literate societies)	กรมอนามัย	
626	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายสร้างความรู้ให้คนไทยมีสุขภาพดีวิถีใหม่	กรมอนามัย	
627	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ด้วย Digital health literacy	กรมอนามัย	
628	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการพัฒนาสมาร์ท ออย. เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านช่องทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Oryor for Health Products Safety in e-Commerce)	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
629	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการเวเลนซุมชุมชน BCG	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
630	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการจมน้ำในกลุ่มเด็กวัยเรียน	กรมควบคุมโรค	สอดคล้องกับ ศจพ.
631	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	สานพลังเพื่อเด็กได้ฟันดีวิถีเครือข่ายและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
632	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพทางเพศเพื่อการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงราย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
633	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการติดตามหาแนวทางปัญหาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สู้อยู่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
634	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน	กรมสุขภาพจิต	
635	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการพัฒนาระบบบริการสื่อสารสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต	
636	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	โครงการพัฒนาแพคเกจผ้าระวางสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ	กรมควบคุมโรค	
637	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130201	จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น	โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี (Healthier Communities)	กรมอนามัย	
638	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130201	จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสุขภาพ	กรมอนามัย	
639	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130201	จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น	โครงการป้องกันการจมน้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)	กรมควบคุมโรค	
640	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130201	จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
641	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130201	จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
642	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	แพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision medicine platform for prevention, diagnosis and treatment of diabetes)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
643	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการเสริมสร้างการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง: บูรณาการระบบบริการแบบไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
644	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
645	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนาการผ่าตัดแบบไม่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล หรือ One Day Surgery (ODS)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
646	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการ “พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอด Supply chain เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน”	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
647	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	การพัฒนาการวิเคราะห์โปรตีนเพื่อการแพทย์แม่นยำและจำเพาะ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
648	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กรมสุขภาพจิต	
649	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	กรมสุขภาพจิต	
650	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการรักษาพยาบาล และเพิ่มศักยภาพในการผลิตเซลล์บำบัดเพื่อการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่ทันสมัยได้มาตรฐานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระบบเลือด	สภากาชาดไทย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
651	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กรมสุขภาพจิต	
652	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	กรมสุขภาพจิต	
653	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากแอลกอฮอล์และผู้ได้รับ	กรมสุขภาพจิต	
654	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร และสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นของยาสมุนไพร	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
655	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
656	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนานวัตกรรมการทดแทนกระดูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและทันตกรรม สำหรับใช้ในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์และทันตกรรม	สภากาชาดไทย	
657	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการขยายการเข้าถึงการคัดกรองโรคมะเร็งและโรคหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษในรูปแบบการร่วมจ่ายของประชาชน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
658	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการดิจิทัลเชิงรุกระดับชาติ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสัน เพื่อเป็นต้นแบบของการ ป้องกันและชะลอความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในประเทศไทย 'Flipping the Paradigm of Parkinson's Disease: A Model of National 'Eat, Move, Sleep' Digital Interventions to Prevent or Slow a Rise of Non-Communicable Diseases in Thailand'	สภากาชาดไทย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่ท่อย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
659	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	ศูนย์นวัตกรรมและการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ	สภากาชาดไทย	
660	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	เสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ	สภากาชาดไทย	
661	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การจัดการบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
662	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมาตรฐานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจและหัวใจล้มเหลวให้เข้าถึงการรักษาด้วยเครื่องพองปอดและหัวใจ และมีความปลอดภัยสูงสุด	สภากาชาดไทย	
663	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ telemedicine, tele pharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทีมแพทย์ประจำครอบครัว	กรมการแพทย์	
664	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130401	การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ทันทั่วถึง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
665	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130501	ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถต่อการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กรมอนามัย	
666	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130501	ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	“ การผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส” (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)	สภากาชาดไทย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
667	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130501	ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	โครงการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขด่านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Public Health Laboratory)	กรมควบคุมโรค	
668	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130501	ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจจับโรคและภัยสุขภาพและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแบบบูรณาการ	กรมควบคุมโรค	
669	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130501	ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคระบาด เขตสุขภาพ 12	กรมควบคุมโรค	
670	13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	130501	ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	โครงการคนไทยปลอดภัย ร่วมใจ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขภัยและสาธารณสุข	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
671	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงตีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด	กรมอนามัย	
672	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	โครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
673	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิตด้วยรูปแบบกิจกรรมการเล่นที่บ้านและกีฬาไทย	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
674	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE : CCC)” ระยะที่ 2	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
675	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและรูปแบบการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันกีฬาอย่างปลอดภัย ระดับชาติในประเทศไทย	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
676	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	อีโรสอนน่อง Sport Idol Clinic 2567	กรมพลศึกษา	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
677	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	คลินิกการกีฬาเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของประชาชน	กรมพลศึกษา	
678	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ศูนย์นันทนาการเติมฝัน ปันสุข สู่อุภูมิภาค	กรมพลศึกษา	
679	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	โรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model)	กรมพลศึกษา	
680	14 ศักยภาพการกีฬา	140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง องค์ความรู้ และแพลตฟอร์มการประมวลผลด้านส่งเสริมและพัฒนากีฬาอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
681	14 ศักยภาพการกีฬา	140201	นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ	ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการจัดประชุมระดับนานาชาติ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	
682	14 ศักยภาพการกีฬา	140201	นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ	ส่งเสริม สนับสนุน เงินอุดหนุนการบริหารงานสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	การกีฬาแห่งประเทศไทย	
683	14 ศักยภาพการกีฬา	140301	บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
684	14 ศักยภาพการกีฬา	140301	บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
685	14 ศักยภาพการกีฬา	140301	บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น	พัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาเพื่อยกระดับการกีฬาขั้นพื้นฐานและมวลชน	กรมพลศึกษา	
686	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการสร้างระบบบริหารจัดการงานอาสาสมัครของประเทศไทย	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	
687	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศกลุ่มน้ำโขง	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	
688	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการ อพม. พลังทางสังคม สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	
689	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการ “ขับเคลื่อนงานเพื่อขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในสังคม”	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
690	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	การพัฒนาแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดคอคติทางเพศในระบบการศึกษาของอาเซียน	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
691	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง	กรมการพัฒนาชุมชน	สอดคล้องกับ ศจพ.
692	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	กรมการพัฒนาชุมชน	
693	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TP Map และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	
694	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงในขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	
695	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	การพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
696	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	พัฒนากลุ่มชุมชนสตรียุคใหม่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
697	15 พลังทางสังคม	150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	การพัฒนาผลิตภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมในการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สอดคล้องกับ ศจพ.
698	15 พลังทางสังคม	150201	ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น	โครงการเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการเชิงรุกสำหรับประชากรวัยทำงานและผู้สูงอายุ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	กรมอนามัย	
699	15 พลังทางสังคม	150201	ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มวัยทำงาน	กรมอนามัย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
700	15 พลังทางสังคม	150201	ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข	กรมสุขภาพจิต	
701	15 พลังทางสังคม	150202	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพภายใต้ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	กรมอนามัย	
702	15 พลังทางสังคม	150202	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีววัยยืนยาว	กรมอนามัย	
703	15 พลังทางสังคม	150202	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน	กรมอนามัย	
704	15 พลังทางสังคม	150202	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	กรมกิจการผู้สูงอายุ	สอดคล้องกับ ศจพ.
705	15 พลังทางสังคม	150202	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
706	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
707	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	
708	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2567	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
709	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	กรมการข้าว	
710	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหม	กรมหม่อนไหม	
711	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กรมประมง	
712	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
713	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย”	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	
714	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับชุมชน	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	
715	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการ “โครงการส่งเสริมการออกแบบลายผ้าตามอัตลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ด”	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	
716	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการ “การพัฒนายกระดับธุรกิจร้านอาหารให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข”	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
717	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ/เกษตรกรอินทรีย์และผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลำปาง-ลำพูน ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
718	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
719	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่มูลนิธิที่ยั่งยืน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
720	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรครบวงจรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและการแปรรูปสร้างมูลค่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
721	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	ปั้นดินสู่ดาว: การสร้างนวัตกรรมจากเศรษฐกิจฐานรากโดยผู้นำชุมชน	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	
722	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาและสร้างเครือข่ายขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
723	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการการยกระดับทักษะและความรู้ของคนในชุมชนเศรษฐกิจฐานราก และการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
724	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
725	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
726	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาในบ่อดินตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเหมาะสมและแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
727	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากด้วย Brand Storytelling	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
728	16 เศรษฐกิจฐานราก	160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ราชการบริหารส่วนกลาง)	
729	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง ภาคเหนือ	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
730	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองได้ เชื่อมโยงการค้าโลก ปี 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
731	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	สร้างโอกาสตลาดออนไลน์ เพิ่มรายได้ธุรกิจฐานรากในยุค Metaverse	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
732	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งเสริมกระจายสินค้าพื้นถิ่นไทยสู่ตลาด	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
733	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	กรมปศุสัตว์	
734	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
735	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และกลไกขับเคลื่อน OTOP	กรมการพัฒนาชุมชน	
736	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด	กรมการพัฒนาชุมชน	
737	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปรรูปสินค้าเกษตรและสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการส่งออก ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง”	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
738	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
739	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีฝั่งโขงรองรับรถไฟ จีน-ลาว	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
740	16 เศรษฐกิจฐานราก	160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการชาวไทยสู่สากลพัฒนาการผลิตจากสารสกัดสมุนไพรไทยและยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพื่อการส่งออก Primary GMP ในพื้นที่ 5 จังหวัดรองรับมหกรรมพืชสวนโลก พร้อมสร้างช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	สอดคล้องกับ ศจพ.
741	16 เศรษฐกิจฐานราก	160202	กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	
742	16 เศรษฐกิจฐานราก	160202	กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนโดยทุนชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	
743	16 เศรษฐกิจฐานราก	160202	กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
744	16 เศรษฐกิจฐานราก	160202	กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการ Debt-free One Stop Service แนวทางการแก้หนี้ที่ยั่งยืน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
745	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพแต่ละกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสของสังคม	กรมอนามัย	
746	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการ “ยกระดับการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา” หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	กรมอนามัย	
747	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
748	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนและสมัครสมาชิกกองทุน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
749	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการ พม. ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	
750	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กเชิงรุกที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกลไกในทุกกระดับ	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สอดคล้องกับ ศจพ.
751	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัวที่มุ่งเน้นกลไกการทำงานเชิงรุกและเชิงป้องกัน	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สอดคล้องกับ ศจพ.
752	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	รวมพลังชายแดนใต้ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
753	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
754	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
755	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการ Smart Consumer	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
756	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	
757	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	Empowering Ethnic Health Equity at the Borders	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
758	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
759	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า (BCG and Traditional Attractions)”	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	
760	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
761	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กกลุ่มชนชาติพันธุ์ชายขอบ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
762	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	โครงการ Rebrand การฟื้นฟูสมรรถภาพจิตเวชด้วย Recovery Model ผ่านกลไกการจ้างงานคนพิการทางจิต ในระดับประเทศ	กรมสุขภาพจิต	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
763	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	โครงการ “การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
764	17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
765	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ด้วยแมลงทหารเสื่อสู่สัตว์เศรษฐกิจใหม่เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
766	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย : ข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
767	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาที่ ๓ นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการจัดการและประมวลผลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
768	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตามนโยบาย BCG	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
769	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
770	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการยกระดับสถานประกอบการสู่ความยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE)	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	
771	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ด้วยการใช้ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เขตรเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
772	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารสู่การค้าเงินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG (ต่อเนื่องจากโครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model : การลด Food Loss และ Food Waste ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)	สถาบันอาหาร	
773	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการพัฒนานวัตกรรมการกำจัดจอกหูหนูยักษ์แบบมีส่วนร่วม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
774	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภูมิภาค ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิด BCG	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ราชการบริหารส่วนกลาง)	
775	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการพัฒนาพื้นที่เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Green Destination	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
776	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	โครงการศึกษาแนวทาง กลไก และกระบวนการพัฒนานโยบายการจัดทำ มาตรการทางการเงินการคลัง และการลงทุนจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
777	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	เสริมสร้างศักยภาพพันธมิตรการค้าสีเขียว อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในกลุ่มประเทศความร่วมมือ ACMECs	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
778	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูถิ่นที่อาศัยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกกราช (ปี 67)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	
779	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการ “หยุดยั้งและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม”	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
780	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการการกำหนดพื้นที่ต้นน้ำลำธารของประเทศ ไทย แนวทาง มาตรการ อนุรักษ์และฟื้นฟู	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
781	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กรมป่าไม้	
782	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการบริหารจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
783	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟู พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	
784	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	
785	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	การเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ เกษตรรายย่อยปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
786	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	สร้างพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็น "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
787	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่อุปกรณ์ที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สอดคล้องกับ ศจพ.
788	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ อากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
789	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการปฏิบัติการบินบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
790	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีด้านการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
791	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	โครงการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น พื้นที่นำร่องนครชัยบุรีนทร์มหานครแห่งอีสาน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
792	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	ประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
793	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	โครงการสำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณกองหินไต้หวันของประเทศไทย	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
794	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	โครงการ “ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน”	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
795	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	สำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	กรมทรัพยากรธรณี	
796	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	วิจัยโครงสร้าง เทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันฟื้นฟูการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศชายฝั่ง	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
797	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลอย่างยั่งยืน	กรมประมง	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
798	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล	กรมประมง	
799	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเฝ้าระวัง คัดการณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
800	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	โครงการปรับปรุงแบบจำลองภูมิอากาศด้วยแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเทศไทย	กรมอุตุนิยมวิทยา	
801	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในประเทศและต่างประเทศ	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
802	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย	กรมทรัพยากรธรณี	
803	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงการสร้างมูลค่าจากโครงการคาร์บอนเครดิต กิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
804	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	ขับเคลื่อนภาคส่วนไทยเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ด้วยกลไกราคา	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
805	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	ส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
806	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	ส่งเสริมการพัฒนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
807	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	สนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุน ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
808	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลฐาน (Baseline data) และการประเมิน (Tracking) การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของยานพาหนะ กรุงเทพมหานคร	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	
809	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Heat recovery เพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบทำความเย็นเพื่อการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
810	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	โครงการยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก รองรับโลกการค้ายุคใหม่	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	
811	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	โครงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (EO4Carbon)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
812	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
813	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโลก	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
814	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180401	คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	โครงการ “ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม”	กรมควบคุมมลพิษ	
815	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180401	คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	โครงการ “ลดของเสียและจัดการคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ”	กรมควบคุมมลพิษ	
816	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180402	คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง”	กรมควบคุมมลพิษ	
817	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180402	คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	โครงการ “ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ”	กรมควบคุมมลพิษ	
818	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180402	คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)”	กรมควบคุมมลพิษ	
819	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180402	คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	โครงการพัฒนามาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	กรมควบคุมโรค	
820	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180403	การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ	กรมอนามัย	
821	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180403	การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โครงการ “การบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่และการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ”	กรมควบคุมมลพิษ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
822	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180403	การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)”	กรมควบคุมมลพิษ	
823	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180403	การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
824	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180403	การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	จัดทำฐานข้อมูลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
825	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180501	คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดการขยะที่ต้นทางมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
826	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180501	คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
827	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180501	คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
828	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180501	คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้ : เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนรักษาท้องถิ่นรักษโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
829	18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน	180501	คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (สพฐ.)	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
830	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190101	ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570	กรมอนามัย	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่ท่อย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
831	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190101	ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการท่องเที่ยว	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
832	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190101	ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
833	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190101	ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)	โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	กรมทรัพยากรน้ำ	
834	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBFM)	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
835	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	โครงการระบบตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัจฉริยะ (Tracking System)	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
836	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
837	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	โครงการการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
838	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอรองรับการจัดการสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
839	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	(โครงการสำคัญปี 2567) โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (National Flood and Drought Water Mapping Index for sustainable water management)	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)	
840	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักมากบริเวณลุ่มน้ำของประเทศไทย	กรมอุตุนิยมวิทยา	
841	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	กรมทรัพยากรน้ำ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
842	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำในภาวะวิกฤต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (EO4Flood)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
843	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	(โครงการสำคัญปี 2567) โครงการพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศความละเอียดสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)	
844	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190102	ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น	(โครงการสำคัญปี 2567) โครงการระบบจัดการน้ำชุมชน เพิ่มความมั่นคงน้ำและอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)	
845	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	โครงการสำรวจศึกษา และประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เพื่อการบริหารจัดการทั่วประเทศ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
846	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแผนที่น้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
847	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	โครงการเพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตมมาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
848	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการบริการการประกอบกิจการน้ำบาดาลออนไลน์	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
849	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
850	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
851	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	โครงการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
852	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ สำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561	กรมทรัพยากรน้ำ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
853	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190103	ยกระดับธรรมภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	โครงการกลไกและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	
854	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว	การประปาส่วนภูมิภาค	
855	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 3) อำเภอพระพรหม - ร่อนพิบูลย์ - เมืองนครศรีธรรมราช - เฉลิมพระเกียรติ - เชียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	การประปาส่วนภูมิภาค	
856	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาน่าน	การประปาส่วนภูมิภาค	
857	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ. สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	การประปาส่วนภูมิภาค	
858	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	การประปาส่วนภูมิภาค	
859	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	การประปาส่วนภูมิภาค	
860	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี	การประปาส่วนภูมิภาค	
861	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ. สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2	การประปาส่วนภูมิภาค	
862	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ. สาขาพังงา-ภูเก็ต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	การประปาส่วนภูมิภาค	
863	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ. สาขาพังงา-ภูเก็ต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2	การประปาส่วนภูมิภาค	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
864	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ. สาขาพังงา-ภูเก็ต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3	การประปาส่วนภูมิภาค	
865	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	การประปาส่วนภูมิภาค	
866	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	การประปาส่วนภูมิภาค	
867	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ และวางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยคั่นแทใหญ่ ไปสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการคำชะอี เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร(หน่วยบริการคำชะอี) ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	การประปาส่วนภูมิภาค	
868	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำดิบสถานีสูบน้ำดิบคลองบางไผ่ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	การประปาส่วนภูมิภาค	
869	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการจัดการน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
870	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190201	ระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คลองวังกะทะ) และสูบน้ำในฤดูฝนไปผลิตน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน ในอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	การประปาส่วนภูมิภาค	
871	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190202	ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน 185 แห่ง	กรมทรัพยากรน้ำ	
872	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190202	ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จำนวน 345 แห่ง	กรมทรัพยากรน้ำ	
873	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190202	ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 514 แห่ง	กรมทรัพยากรน้ำ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
874	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190202	ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	โครงการตัดแปรสภาพอากาศ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	
875	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190202	ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	โครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปี 2567	กรมชลประทาน	
876	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190203	ผลผลิตภาพจากการใช้น้ำเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
877	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190301	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	(ร่าง) โครงการ “ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อผูกพันอนุสัญญา”	กรมทรัพยากรน้ำ	
878	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190301	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน”	กรมควบคุมมลพิษ	
879	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190301	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการ “ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก”	กรมควบคุมมลพิษ	
880	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190301	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการ “ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำลุ่มน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างยั่งยืน”	กรมควบคุมมลพิษ	
881	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190301	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
882	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190301	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
883	19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	190301	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ระยะที่ 2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
884	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์การให้บริการตอบรับทางโทรศัพท์ของคุรุสภา (AI Call Center)	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	
885	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกรมการจัดหางาน	กรมการจัดหางาน	
886	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการบูรณาการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลด้านการส่งเสริมสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต	กรมอนามัย	
887	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	พัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
888	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาสู่องค์กรดิจิทัล	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	
889	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
890	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
891	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการ "การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ (LAB platform)	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
892	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรอัจฉริยะ	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
893	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาบริการและเครื่องมือกลางดิจิทัลภาครัฐ	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
894	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำตาลในสินค้าส่งออก	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	
895	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
896	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
897	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
898	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการ “การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐสภา”	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
899	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบบริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัลตามระดับคุณภาพ	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	
900	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 (OCPB Big Data)	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
901	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200201	หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
902	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200301	เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
903	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200301	เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
904	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
905	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
906	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	การพัฒนาระบบนิเวศองค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพื้นที่ (The Development of Spatial Digital Green Organization Ecosystem)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
907	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW	กรมวิชาการเกษตร	
908	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์(ปีงบประมาณ 2567)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	
909	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	พัฒนาแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อสร้างความยืดหยุ่น คล่องตัว	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
910	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	โครงการขับเคลื่อนงานบริการของกระทรวงอุตสาหกรรมสู่การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ราชการบริหารส่วนกลาง)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
911	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	โครงการ “จัดทำข้อมูลและเอกสารดิจิทัล (Digi-Docs: Document Digitalization with Optical Character Recognition Technology (OCR)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล”	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
912	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200501	บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ	พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
913	20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	200501	บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ	“โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพสู่ผู้นำทางสังคม”	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	
914	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายแรงงานในการต่อต้าน การทุจริต “ดวงตาแรงงาน”	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
915	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	
916	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)	
917	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
918	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
919	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together against Corruption-TaC) □	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
920	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
921	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
922	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการปึกหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (โครงการต่อเนื่องขยายผล)	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
923	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ WE STRONG	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
924	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
925	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมใหม่เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
926	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	โครงการพัฒนาเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)	
927	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำกับติดตามระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” ระยะที่ ๑	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่ทอย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
928	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	โครงการ “ขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต”	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)	
929	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)	
930	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
931	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
932	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	โครงการการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
933	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	โครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
934	21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	210201	การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ	สนับสนุนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีการทุจริตในภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) และกล้องวงจรปิด (CCTV) ของธนาคารในประเทศไทย	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)	
935	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220101	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม. ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	กรมอนามัย	ยุติธรรม

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
936	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220101	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
937	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220101	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	โครงการขับเคลื่อนการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย (ประจำปี พ.ศ. 2567)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
938	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220101	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	โครงการการวิเคราะห์ผลกระทบและพัฒนาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	กรมอนามัย	
939	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220101	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐมนตรีและยกระดับศักยภาพบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
940	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220101	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	โครงการจัดทำนโยบายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เพื่อการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม และการป้องกันหรือขจัดการค้ากีดกันหรือการผูกขาด	สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	
941	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	การพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
942	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี (Execution-free area Project)	กรมบังคับคดี	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
943	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	โครงการ “พัฒนา Application ระบบงานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	
944	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	สำนักงานกิจการยุติธรรม	
945	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	
946	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
947	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	
948	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กรมควบคุมโรค	
949	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220103	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย	โครงการศูนย์การเรียนรู้กฎหมายและสิทธิพลเมืองสำหรับประชาชน	สำนักงานอัยการสูงสุด	
950	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220103	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย	โครงการ "เสริมสร้างความรู้สู่ประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
951	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220103	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย	โครงการ “การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย”	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
952	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220103	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย	โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม	สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	
953	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	มทกรรมใกล้เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
954	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	ยกระดับสิทธิมนุษยชน ด้วยการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
955	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการ สถาบันพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
956	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	
957	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	กรมราชทัณฑ์	
958	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON)	กรมราชทัณฑ์	
959	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	กรมราชทัณฑ์	
960	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการใกล้เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเชิงรุก	กรมบังคับคดี	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
961	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	ขับเคลื่อนงานคุ้มครองพยานคดีทุจริตแบบบูรณาการ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
962	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	กรมราชทัณฑ์	
963	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการเรือนจำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพอย่างยั่งยืน	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	
964	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิด กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	
965	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดอาชญากรรมและ การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม	สำนักงานกิจการยุติธรรม	
966	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Thailand Justice Analytic Platform – TJAP) มาใช้ในการพัฒนานโยบายและกระบวนการยุติธรรม	สำนักงานกิจการยุติธรรม	
967	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	การขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	
968	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาระบบ “บริการรับเรื่องและให้คำปรึกษากฎหมายอัจฉริยะ” (MOJ Smart Complain and Legal counsel : MSCL)	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
969	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการ “พัฒนาระบบการตรวจประเมินเพื่อให้การปฏิบัติงานราชทัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง”	กรมราชทัณฑ์	
970	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวก	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
971	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
972	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
973	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการบูรณาการหน่วยงานการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามของประเทศไทย	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
974	22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	220201	การอำนวยความสะดวก มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับคดี	สำนักงานอัยการสูงสุด	
975	23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการ เกษตรสมุนไพรแม่นยำสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยภูมิปัญญาสู่ตลาดโลก	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
976	23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาวัตกรรมการผลิตส่งกำลังยานพาหนะไฟฟ้าสมัยใหม่ด้วยระบบฮาร์ดแวร์ในการจำลองวงรอบ”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
977	23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารฟังก์ชันของผู้ประกอบการ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม สำหรับการทดสอบความปลอดภัยและผลทางคลินิก	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
978	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	อาคารศูนย์กลางขับเคลื่อนธุรกิจ BCG สำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative LANNA)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
979	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการ “พัฒนาเทคนิควิเคราะห์สารกัมมันตภาพรังสีและสารปนเปื้อนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าส่งออก/นำเข้า”	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)	
980	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
981	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	การสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม BCG	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
982	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศโดยดาวเทียม ระยะที่ 2	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
983	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษในประเทศไทย (Thailand Medical and Functional Food valley)	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	
984	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการพัฒนาและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Enhancement and development of Innovative business for Digital platform, AI, Research to Utilization, Robot and Automation) (ผ่านกองทุน ววน.)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
985	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้เติบโตอย่างการกระโดดและต่อยอดการลงทุน (ผ่านกองทุน ววน.)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
986	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการการพัฒนารถเข็นวีลแชร์ (Wheelchair) สำหรับแข่งขันกีฬาคอนฟิกด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
987	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการ "การวิจัยและยกระดับความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าจากอุบัติเหตุในการชนและอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกทางถนนในประเทศไทย"	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
988	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการการขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่พร้อมใช้ไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
989	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	โครงการการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
990	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230102	วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	การเสริมศักยภาพเชิงนวัตกรรมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่ชุมชนไพรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
991	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230102	วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	โครงการ "การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของ ธุรกิจนวัตกรรมยางพาราแบบ ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มการได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้านยางพาราของประเทศในระดับสากล"	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
992	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230102	วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์สูตรอาหารโคนมและโคเนื้อ จากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อชุมพรก้าวหน้า	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
993	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230102	วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค (Deep Technology Regionalization)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
994	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230201	คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม	โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลความมั่นคงของมนุษย์	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
995	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230201	คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม	โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (ผ่านกองทุน ววน.)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	
996	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230201	คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม	โครงการยกระดับองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและ นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุก ช่วงวัย	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
997	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230301	การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับผลิตพันธุ์ปลาในกลุ่ม เกษตรกรประมงน้ำจืดในเขตภาคเหนือตอนบน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
998	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230301	การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น	โครงการเกษตรปลอดภัยโดยการควบคุมแมลงวัน ผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันเพื่อส่งออก ผลไม้	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)	
999	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230301	การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น	โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (AI Development for Circular Economy)”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	
1,000	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230301	การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น	โครงการ “สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ เทคโนโลยีไฮบริดเซลล์เชื้อเพลิงและซูเปอร์คาปาซิเตอร์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่าง ยั่งยืน”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
1,001	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดสมุนไพรที่มีอัตรา การดูดซึมต่ำโดยอาศัยการดูดซึมผ่านเอ็มเซลล์ของ เยื่อบุลำไส้ เพื่อยกระดับมูลค่าของสมุนไพรไทย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
1,002	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเข้าใจใน ธรรมชาติของจักรวาล	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)	
1,003	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	ออกแบบและพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ดวงที่ 1 ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
1,004	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ด้านพันธุกรรมเพื่อการผลิตเนื้อคุณภาพสูง ภายใต้โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพไทยแบล็ค	กรมปศุสัตว์	
1,005	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารมูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
1,006	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	โครงการ การผลิต monoclonal antibody ต่อ Staphylococcus aureus ที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม	กรมปศุสัตว์	
1,007	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	โครงการ การพัฒนาชุดสกัดสารพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma evansi จากตัวอย่างเลือดแห้งบนกระดาษ	กรมปศุสัตว์	
1,008	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	การพัฒนากระบวนการวัดขั้นสูงเพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมพลาสมาในเครื่องโทคาแมค	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)	
1,009	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	โครงการพัฒนาระบบให้ความร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของพลาสมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาฟิวชัน	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)	
1,010	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	โครงการเมมเบรนคอมโพสิตสมรรถนะสูงที่พัฒนาด้วยอนุภาคนาโนและพลาสมาสำหรับการแยกและการผลิตไฮโดรเจน	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)	
1,011	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	โครงการการพัฒนาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศ	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
1,012	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	การพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรมโครงสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
1,013	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	การพัฒนาศักยภาพกำลังคนในสาขาขาดแคลนและเร่งด่วน สู่การเป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรของประเทศ (Agricultural Outstanding Researchers)	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
1,014	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	การส่งเสริมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ (Agri-Talent Mobility)	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	
1,015	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นแนวหน้าเพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
1,016	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สช.)	
1,017	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจีโนมและระบบการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	
1,018	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สช.)	
1,019	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
1,020	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบเป้าหมายแบบของเหลว สำหรับผลิต Fluorine-18 จากเครื่องไซโคลตรอนเพื่อนำมาผลิตสารเภสัชรังสี 18F-FDG สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)	
1,021	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
1,022	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการยกระดับโรงงานต้นแบบฯ ในภาคอีสาน ตอนล่าง 2 ภูมิภาคมาตรฐานระดับสากล (GHP Codex) เพื่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ลำดับ	แผนแม่บทฯ ประเด็น	รหัสเป้าหมายย่อย	เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	โครงการที่สอดคล้องกับ ศจพ.
1,023	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการ “การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวัตถุดิบชีวภาพในด้านความปลอดภัยตามหลักการ OECD จากผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
1,024	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบและโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
1,025	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230502	สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น	การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศ (Tech2Communities)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	
1,026	23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	230502	สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น	การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	